

ธสน. พร้อมช่วยผู้ส่งออกตรวจสอบผู้ซื้อตลาด FTA และงานแสดงสินค้า

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ผ่อนปรนเงื่อนไข “โครงการเพิ่มมูลค่าส่งออกกับประเทศ FTA” และ “โครงการตรวจสอบผู้ซื้อก่อนเจรจาการค้า” เพื่อช่วยให้ผู้ส่งออกไทยได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับผู้ซื้อในต่างประเทศก่อนตัดสินใจทำการค้าและปรับกลยุทธ์ทางการค้าให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในกรอบของเขตการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) ซึ่งมีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน ด้วยบริการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อในต่างประเทศและบริการประกันการส่งออกของ ธสน.

นายสถาพร ชินะจิตร กรรมการผู้จัดการ ธสน. เปิดเผยว่า ธสน. ได้ผ่อนปรนเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ส่งออกที่ต้องการเข้าร่วม “โครงการเพิ่มมูลค่าส่งออกกับประเทศ FTA” จากเดิมที่กำหนดให้เป็นผู้ส่งออกที่ต้องการค้าขายกับผู้ซื้อรายใหม่ในประเทศ FTA ประกอบด้วยจีน อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นผู้ที่ต้องการส่งออกไปยังผู้ซื้อรายใดก็ได้ในประเทศดังกล่าว โดยไม่จำกัดว่าจะเป็นผู้ซื้อเก่าหรือรายใหม่ เพื่อช่วยให้ผู้ส่งออกไทยสามารถขยายตลาดส่งออกไปยังประเทศ FTA ได้มากยิ่งขึ้นโดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะได้รับบริการข้อมูล FTA ฟรี อาทิ สารระสำคัญของข้อตกลง ผลกระทบ นโยบายและมาตรการสำคัญจากภาครัฐ พร้อมส่วนลด 50% ค่าวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อในต่างประเทศเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ซื้อรายใหม่ๆ และค้าขายกับผู้ซื้อรายนั้นได้อย่างมั่นใจ

กรรมการผู้จัดการ ธสน. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ธสน. ยังปรับเงื่อนไขให้ผู้ส่งออกที่จะเข้าร่วม “โครงการตรวจสอบผู้ซื้อก่อนเจรจาทางการค้า” แจ้งความประสงค์ขอรับบริการประเมินความเสี่ยงผู้ซื้อหรือธนาคารผู้ซื้อในต่างประเทศของ ธสน. ได้ทั้งก่อนและหลังเดินทางกลับจากการร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการส่งออกภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่ง ธสน. ได้ขยายสิทธิประโยชน์จากการให้ส่วนลด 50% เป็นการยกเว้นค่าบริการประเมินความเสี่ยงผู้ซื้อ/ธนาคารผู้เปิด L/C สำหรับผู้ซื้อ 1 ราย/1 ผู้ส่งออก/1 งานแสดงสินค้า พร้อมส่วนลด 50% สำหรับบริการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อ/ธนาคารผู้เปิด L/C รายถัดไป ทั้งนี้ การผ่อนปรนเงื่อนไขดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ส่งออกวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อหรือธนาคารผู้ซื้อในต่างประเทศก่อนตัดสินใจทำการค้า อันจะเป็นการลดความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระค่าสินค้าจากผู้ซื้อรายใหม่ที่เพิ่งรู้จักในงานแสดงสินค้า

15 สิงหาคม 2548

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร

เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เป็นสถาบันการเงินของรัฐที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 ซึ่งกำหนดขอบเขตอำนาจให้ธนาคารสามารถทำธุรกิจทุกประเภทที่ธนาคารพาณิชย์ทำได้ ยกเว้นเพียงการรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการเงินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยและนักลงทุนไทยในต่างประเทศ และสนับสนุนการได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศของไทยหรือประหยัดเงินตราต่างประเทศ